

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date: 4 ต.ค. 2560

Page : AL

No :

ชาวไร่อ้อยนัด 25 ต.ค. ทบทวนลอยตัว

โพสต์ทูเดย์ - ชาวไร่อ้อยเตรียมประชุม
ติดตามนโยบายอ้อยและน้ำตาลทราย
25 ต.ค. นี้ แนะเลื่อนลอยตัวน้ำตาล
ทรายหากยังไร้ความพร้อม

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรม
สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า
วันที่ 25 ต.ค. นี้ ทางสมาคมเตรียมประชุม
หารือนโยบายการยกเลิกโควตาและลอยตัว
น้ำตาลทรายที่ภาครัฐจะประกาศลอยตัว
อย่างเป็นทางการวันที่ 1 ธ.ค. นี้ ซึ่งเมื่อ
ต้นมองว่าหากภาครัฐยังไม่พร้อมก็ควร
เลื่อนระยะเวลาการลอยตัวออกไปก่อน

เนื่องจากขณะนี้สูตรการคำนวณราคาอ้อย
แบบใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ขั้นตอนการแก้ไข
กฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ และต้องเปิดรับ
ฟังความเห็นอีก หากยืนยันจะประกาศ
ลอยตัวทั้งที่ยังไม่มีความพร้อม เกรงว่า
จะส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่ออุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบในอนาคต
“ชาวไร่อ้อยไม่ได้คัดค้านการลอยตัว
น้ำตาลทราย แต่อยากให้ทำเมื่อพร้อม
จริงๆ อย่าไปกลัวการฟ้องร้องมาก อย่า
กลัวว่าจะฟ้องที่เราจะใช้ระบบเดิม เหมือน
เป็นการอุดหนุนน้ำตาลทราย ถ้าไม่พร้อม

ก็ให้ใช้สูตรคำนวณราคาแบบเดิมไปก่อน ที่ใช้มาว่า 30 ปีก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ง วันที่ 25 ต.ค. หลังจากหารือแล้วจะมี ข้อเสนอแล้วจะเสนอภาครัฐต่อไป” นาย วีระชัย กล่าว

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการขนมหวานรายใหญ่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีความสับสนกับนโยบายการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายของภาครัฐอย่างมาก ว่ามีความพร้อมในการลอยตัวจริงหรือไม่ เนื่องจากการติดตามข่าวสารเห็นทางฝ่ายภาครัฐยังเงียบอยู่ จึงอยากให้ภาครัฐออก

มาชี้แจงความชัดเจน ขั้นตอนต่างๆ รวมถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคเพื่อจะปรับตัวได้ทัน เนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบของหลายอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารและขนมหวาน ซึ่งขณะนี้เริ่มซื้อน้ำตาลกักตุนไว้แล้ว เนื่องจากยังไม่มั่นใจราคาน้ำตาลทราย หลังจากประกาศลอยตัว

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า วันที่ 4 ต.ค. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล จน

สามารถหาข้อยุติในหลักการเบื้องต้นได้แล้ว โดยมีแนวทางบริหารราคาน้ำตาลทรายตามกลไกของตลาด และการยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายเพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. หรือไม่เกินต้นเดือน พ.ย. 2560 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิต ปี 2560/2561 ■